



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  
อาคารออร์ตันชัย เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ครบ ถูก ดี

เลขที่ IDH-CG-CGCS-CL6411/07.000

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เรียน คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ("กลุ่มบริษัท") ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักการทำกับคู่แลกิจการที่ดี จึงดำเนินการอย่างถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้ ด้วยตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสังคมส่วนรวม กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นให้องค์กรปลอดการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จึงกำหนดนโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการให้และรับสินบน ซึ่งครอบคลุมถึงการให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การสนับสนุน การบริจาค การช่วยเหลือทางการเงิน และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับในองค์กรยึดถือปฏิบัติทั่วกันอย่างเคร่งครัด

กลุ่มบริษัทใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านซึ่งเป็น คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ในการปฏิบัติ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว โดยการไม่เสนอ หรือเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ในทุกรูปแบบจากพนักงาน ของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต, การเรียกรับ หรือการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้สินบน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท หรือขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่บนนโยบายฉบับดังกล่าวไว้ที่ <https://investor.dohome.co.th>

ท่านในฐานะบริษัทคู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ หากพบความผิดปกติ หรือหากการติดต่อธุรกิจ กับกลุ่มบริษัทมีความไม่โปร่งใส หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งเบาะแส การกระทำผิด หรือแจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านช่องทาง <https://investor.dohome.co.th> หัวข้อ การทำกับคู่แลกิจการที่ดี, หัวข้อย่อย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, ช่องทางการร้องเรียน หรือส่งอีเมลล์มายัง [whistleblower@dohome.co.th](mailto:whistleblower@dohome.co.th) หรือ ทางจดหมายส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ

กลุ่มบริษัทขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนจากท่าน และขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(คุณอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา)

ประธานกรรมการบริหาร



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  
Dohome Public Company Limited